

เลขตัวสุดท้ายในบัตรประชาชน

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ค. 2552

เลขตัวสุดท้ายในบัตรประชาชน

เลขตัวสุดท้ายในบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคน
สามารถบอกได้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง? แหมขนาดไหน
ต้องพิสูจน์กัน

ตัวอย่าง : เลขในบัตรประจำตัวประชาชนคือ 5 6485 54823 48 6
เลขตัวสุดท้ายคือเลข 6

เลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน
หน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า
และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง
และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา
จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้ว
เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ข้ำได้ หยามไม่ได้
ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร หากจำเป็นจริง ๆ
ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก
หมดเปลือกเท่าไรก็ยอมเพื่อความรัก
ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุก
แขนง

เลข 2

แสดงถึงความสำเร็จ
ความอบอุ่นจากมิตร-ปรีวาร
แต่ บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว
หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้รวมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียวจะมีเสน่ห์กับเพศ
ตรงข้าม
เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง
แต่บางครั้งจะโดนฉ้อฉลอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป
ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียง
จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัว
ฐานะดีมีความสุขตามลำดับ

เลข 3

แสดงถึงความทุกข์ใจ จะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อย ๆ
หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป
และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม
ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่ 3 เขามาสร้างความแตกแยกในครอบครัว หมายเลข
3 นี้

เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร่าง

ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควร ที่จะรวมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก

อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ให้กับตนเอง

และหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ยาก

เพราะหมายเลข 3

เป็นเลขของผู้ใหญ่อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นาน จะมีความสุขความสบายกับครอบครัว

เลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ จะมีคนคอยเป็นห่วง

จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเห็นเห็น้อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะ

คำว่า 'แม่ทัพ' ก็รู้ความหมายอยู่แล้ว

ไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพ หรือกษัตริย์ แต่หมายเลข 4

เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย

หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ

แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก

และเข้ามาขอสามีภักดีด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอย

สรรเสริญเยินยอ

แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการดิ้นรนดิ้นหาก่อน

หากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นใดละก็

ชีวิตนี้รวยใจสบายกายอย่างแน่นอน

เลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับเพศทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง

ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แคกายแต่ใจนั้น

ไม่ยอมใคร

เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองยามเดือดร้อน

หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างยากมาก เพราะหมายเลข 5 จะมีความสุขสบายกาย

แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุ

และจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรหากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะ ประสบ

ความสำเร็จดีมีชื่อเสียง

แต่ไม่ว่างงานด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หมด

แต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรัก

อย่าปล่อยให้ไหนานเกินไป

จะได้พึ่งพาอาศัยบุตร-บริวารในภายภาคหน้าจะมีความสุขพอดีกับชีวิต

เกิดความสุขตลอดกาล

เลข 6

แสดงถึงคนที่มติดอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์

อย่าปล่อยให้เวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เสน่ห์อยู่ที่ 'เงา'

ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่

แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ

หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู

จะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น หมายเลข 6

ต้องลดโทษเสียงลงอีกเพราะโทษเสียงนั้นบงบอกถึงอำนาจ

ความยิ่งใหญ่เกินตัว

ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านกิจการงาน

เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลาย

เลข 7

อย่าปล่อยให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ายึดติดอยู่กับที่

เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นโหด

หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จ

ระวังจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3

เส้าเกิดขึ้นในชีวิตคุณ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ

ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่าง จะคลี่คลายไปได้ด้วยดี

การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 7

เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เรื่อยๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7

และก็ยอมเหนื่อยเหนื่อยในระยะเริ่มตน และอีกไม่นานจะมีความสุข

โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร

เลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี

มีชื่อเสียงไพเราะคนทั้งหลายได้ประจักษ์

<span lang="TH"